



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่
วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)
เรียน นายอำเภอเมืองแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ มท ๐๐๒๓.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๖
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)
ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการเยียวยา
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งให้จังหวัดในที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ว่า ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือไม่ หากผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษแล้ว ให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙



5476
7/3 2561

ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๕๖

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา (เหล่า)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)
ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการเยี่ยมยา สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยจัดอบรม ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ รุ่น และนำส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทราบและดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษแล้วให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ตามมติดังกล่าว หากยังไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หลังวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ มีอายุครบ ๕ ปีก่อนวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษได้ เมื่อผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษแล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

/กรณี...

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมิน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะเช่นเดียวกัน ให้แต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งใหม่ได้ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัวแห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๕๕

ผู้ประสานงาน

นายธิติวัดน์ สงข์ทอง

โทร. ๐๘-๕๙๖๖-๙๕๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)
 ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
 (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)
 จังหวัดแพร่

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.ทุ่งโฮ้ง	อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง	นาง จุฬาลักษณ์ บัวชุม	ผอ.สถานศึกษา	ผ่าน
๒	ทม.แพร่	เทศบาลวัดหัวข่วง	นาง อรุณรัศม์ อินเครือ	ครู	ผ่าน
๓	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. เกียรติสุดา กาศเกษม	รอง ผอ.สถานศึกษา	ผ่าน
๔	ทม.แพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเขตวัน	นาย ปัญญา ตั้งไชยพัฒนานุกูล	ครู	ผ่าน
๕	ทม.แพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเขตวัน	นาย รังสฤษฏี เสนาธรรม	ครู	ผ่าน

